

**ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 16/3, tại phiên họp thứ chín, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phiên chất vấn được thực hiện trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến từ nhà Quốc hội đến đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn.

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV và kể từ phiên họp tháng 8/2019 đến nay. Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn đời sống nhân dân, tổng hợp đề xuất chất vấn của đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri và dư luận xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngành công thương và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường. Đây là hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân; quản lý nhà nước không chỉ tập trung ở 2 bộ quản lý mà còn liên quan đến các bộ, ngành khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; các bộ trưởng trả lời rõ vấn đề được chất vấn, xác định trách nhiệm, nêu giải pháp, lộ trình khắc phục hạn chế.

Buổi sáng, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và các bộ, ngành liên quan về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, nhất là mặt hàng nông sản.

Buổi chiều, các đại biểu chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và các bộ, ngành liên quan. Nội dung chất vấn tập trung vào việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân; việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này; việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp. Vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã nghiêm túc nhìn nhận và trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kế hoạch phân giao tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu tối thiểu bổ sung đã được Bộ Công Thương giao trong quý II nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp; phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì nguồn cung và hạn chế các hành vi đầu cơ găm hàng hoặc buôn lậu xăng dầu qua biên giới sang các nước lân cận. Tiếp tục sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật khác có liên quan để khắc phục các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai; cân thống nhất về mặt nhận thức trong công tác định giá đất; cân tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản, trong đó chú trọng quy định cụ thể về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất...

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thu hút được sự quan tâm chú ý của nhân dân và cử tri cả nước. Qua hình thức chất vấn cho thấy việc lựa chọn quyết định nội dung chất vấn là đúng, trúng, vừa có tính thời sự cấp bách vừa mang tính quan trọng, cơ bản và lâu dài. Đồng chí đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị thật tốt dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua. Đề nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi vào cuộc sống, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng thực hiện quyết liệt các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trước cử tri cả nước. Trên cơ sở nghị quyết phiên chất vấn, các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung chất vấn, chủ động tổ chức các phiên giải trình thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

**THU THỦY**

**THÁI THỤY**

**Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà**

Theo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, qua rà soát trên địa bàn còn khoảng 3.500 trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đây là những trường hợp cao tuổi, có bệnh nền, không đi lại được...

Để việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà đạt hiệu quả, an toàn, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; các xã, thị trấn thành lập các tổ tiêm vắc-xin Covid-19. Mỗi tổ tiêm vắc-xin Covid-19 tại nhà có ít nhất 3 thành viên gồm: cán bộ trạm y tế, công an viên, các đoàn thể, bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng dân phố. Các thành viên trong tổ sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động, giải thích lợi ích của tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các gia đình có người chưa tiêm, tổ chức khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử bệnh tật, tiêm và theo dõi phản ứng phụ sau tiêm.

Thái Thụy phấn đấu đến ngày 25/3 hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho những trường hợp chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

**HOÀNG LANH**

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

đồng bộ và hệ thống, bền vững và dài hạn, khả thi và thích ứng, tính liên tục, kế thừa và tính mở, tinh tiết trường, lợi ích chung và tính liên kết.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng đây là quy hoạch được chuẩn bị rất công phu, thể hiện được khát vọng phát triển của tỉnh Thái Bình. Các đại biểu cũng làm rõ hơn về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh; đề xuất bổ sung một số nội dung vào quy hoạch như: bổ sung một số khu công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung định hướng phát triển các dự án trong tương lai...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẳng định: Việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian dài nên ngay từ khi thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố thành lập tổ chuyên viên nghiên cứu, phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung quy hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập

**QUẢN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 57-QĐ/TW...**

(Tiếp theo trang 1)

lý luận chính trị. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của các địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Quy định cũng nêu rõ các cơ sở đào tạo thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn

thể ở trung ương hiện đang đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ kết thúc nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị từ ngày 1/1/2024. Các cơ sở này phải xây dựng lộ trình để kết thúc khóa học đối với các lớp khai giảng và các lớp đang đào tạo an đào tạo trung cấp lý luận chính trị trước ngày 31/12/2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc ban hành Quy định số 57-QĐ/TW là rất cần thiết, thể hiện sự

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

đoạn qua thị trấn Đông Hưng gồm địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa giới hành chính của 4 xã Đông Sơn, Đông La, Đông Hợp, Đông Các. Quy mô nghiên cứu quy hoạch gần 389ha, dân số dự kiến khoảng 30.000 người. Việc quy hoạch nhằm xây dựng khu đô thị, khu vui chơi giải trí được quy hoạch đồng bộ, gắn kết hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan của ngõ phía Bắc của huyện Đông Hưng.

Đề án quy hoạch công viên Kỳ Bá với ý tưởng tái hiện một số không gian mang sắc thái về vùng đất Kỳ Bá gồm các khu vực chức năng chính như văn hóa biểu diễn, thể dục thể thao, khu vực dành cho người cao tuổi, thanh thiếu niên... Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phía Đông đường Hoàng Văn Thái nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thương mại, dịch vụ của thành phố trong thời gian tới. Diện tích quy hoạch gần 44,7ha với khu nhà ở xã hội, nhà ở biệt thự, liên kết, khu nhà ở cao tầng, khu thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, bãi đỗ xe...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác quy hoạch là rất quan trọng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Đồng chí đánh giá cao quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực hai bên tuyến tránh quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng; đề nghị huyện Đông Hưng tiếp tục ý kiến của các sở, ngành để hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm quy hoạch phải thu được điểm nhấn, có tính gắn kết đồng bộ, tạo sự kết nối giữa thị trấn hiện nay với khu đô thị mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào

đề án quy hoạch liên quan đến đề án giao thông, khu dân cư, phương án di chuyển một số công trình.

Về điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phía Đông đường Hoàng Văn Thái, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất như phương án UBND thành phố báo cáo, đồng thời đề nghị UBND thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu thay đổi vị trí khu tòa nhà cao tầng, tăng diện tích bãi đỗ xe.

Về đề án quy hoạch công viên Kỳ Bá, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của UBND thành phố trong việc chủ động xử lý các vướng mắc liên quan đến tài sản, đồng thời nhất trí với các đề xuất của thành phố. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham khảo, nhất là một số vị trí kiến trúc cảnh quan, cần đa dạng công năng của công viên. Về thời gian, cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối tháng 6/2022 khởi công và cơ bản hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán 2023 để nhân dân có điểm vui chơi, giải trí trong dịp tết.

Sáng ngày 16/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm học trước, tuy nhiên sẽ có thêm một số điểm mới để phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, chỉ tổ chức

quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện báo cáo; các sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong quá trình góp ý vào báo cáo quy hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh được xây dựng phải là quy hoạch tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là cơ sở pháp lý duy nhất để định hình phát triển gắn giữa quy hoạch chung của quốc gia và của khu vực; đồng thời, cụ thể, chi tiết đến từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng ngành nghề chính, vì thế đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ rất lớn của các ngành. Yêu cầu lớn nhất của quy hoạch đặt ra đối với tất cả các địa phương đó là phải chỉ ra được tồn tại,

hạn chế hiện nay để khắc phục; phân tích, đánh giá được lợi thế riêng có, tiềm năng, thế mạnh riêng biệt để tìm ra định hướng phát triển phù hợp, phải có đột phá phát triển, trên cơ sở đó đưa địa phương phát triển lên một tầm cao mới và với Thái Bình những yêu cầu này lại càng phải cao hơn nữa. Bên cạnh sự vào cuộc của đơn vị tư vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là thủ trưởng các sở, ngành phải đặt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh lên hàng đầu, phải nâng cao trách nhiệm, đảm bảo huyết động góp ý kiến, nội dung chất lượng, thiết thực, có tính thực tiễn cao, thể hiện tầm nhìn, tư duy đột phá, chiến lược của lĩnh vực ngành mình quản lý, trên cơ sở cầu lớn nhất của quy hoạch đặt ra đối với tất cả các địa phương đó là phải chỉ ra được tồn tại,

từng lĩnh vực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành phải xuất phát từ thực trạng để ra các giải pháp khắc phục; đồng thời, phải mạnh mẽ để xuất những định hướng phát triển phù hợp, có đột phá đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn cần đi sâu vào từng ngành, lĩnh vực cụ thể để lập quy hoạch chi tiết và chất lượng dựa trên các nội dung, ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương; lưu ý một số nội dung trong quy hoạch có liên quan đến phát triển dịch vụ, phát triển kinh tế biển, cảng biển để Thái Bình phát triển nhanh, vươn tầm, phát huy lợi thế sẵn có của tỉnh; đồng thời, tiếp thu đóng góp của các sở, ngành, địa phương, trên cơ sở đó hoàn thiện quy hoạch tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

đổi mới tư duy của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí đề nghị cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện một cách nghiêm túc, nhất quán Quy định số 57-QĐ/TW, nhất là những điểm mới về phân cấp nhiệm vụ đào tạo; thẩm quyền, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị được phân công, phân nhiệm một cách cụ thể, rõ ràng theo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ

trì chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị, tổ chức đào tạo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh của bộ. Đào tạo lý luận chính trị phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ gắn với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ. Vì vậy, phải xây dựng luận chính trị được phân công, phân nhiệm một cách cụ thể, rõ ràng theo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ

về lý luận chính trị bảo đảm có sự liên thông từ thấp đến cao. Ban Tổ chức Trung ương sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan, địa phương, đơn vị, giao Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tổng hợp, tham mưu, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong tổ chức triển khai công tác đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho cả Trường THPT Chuyên Thái Bình và các trường THPT công lập không chuyên. Ngoài các bài thi chung như các thí sinh khác, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên. Điểm của thành phố. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham khảo, nhất là một số vị trí kiến trúc cảnh quan, cần đa dạng công năng của công viên. Về thời gian, cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối tháng 6/2022 khởi công và cơ bản hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán 2023 để nhân dân có điểm vui chơi, giải trí trong dịp tết.

vào sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm cơ hội học tập cho các đối tượng học sinh diện chính sách, người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng khó khăn về điều kiện học tập. Để an thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 có 32 - 34 cơ sở giáo dục ngoài công lập, tăng từ 8 - 10 cơ sở Bình là (điểm Ngũ văn + Toán) x 2 + điểm Tiếng Anh, không tính điểm môn chuyên. Sau khi xét tuyển vào lớp chuyên, đủ không chuyên của Trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ thực hiện xét tuyển 2 đợt vào các trường THPT công lập không chuyên. Ngoài ra, đưa môn Tiếng Anh cùng với các môn Ngữ văn, Toán là môn thi đại trà bắt buộc. Tỷ lệ xét tuyển 2 đợt năm học 2022 - 2023 là 90% chỉ tiêu tuyển sinh cho đợt 1 (tính cả tuyển thẳng) và 10% chỉ tiêu còn lại cho đợt 2. Sử dụng phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, bảo đảm gọn nhẹ các thủ tục đăng ký, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9 - 10/6/2022.

Đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội

- 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với việc giữ nguyên phương thức tuyển sinh vào lớp không chuyên của Trường THPT Chuyên Thái Bình như năm học trước. Về chỉ tiêu tuyển sinh, đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu phù hợp về chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, riêng Trường THPT Quảng Đĩnh Bảo là trường chất lượng cao nên Sở Giáo dục và Đào tạo cần có tham mưu cụ thể và phù hợp với thực tế.

Đối với đề án xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu phù hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương căn cứ theo quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục, đồng thời xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng các trường ngoài công lập. Có cơ chế xây dựng các trường tư thực thành các trường chất lượng cao của tỉnh. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, từ đó đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục.

**HƯNG HÀ**

**Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ**

Từ ngày 2/3 - 30/4, Ban CHQS huyện Hưng Hà tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban CHQS huyện đã chia thành 6 cụm và tổ chức huấn luyện thành 3 đợt. Tham gia huấn luyện, các chiến sĩ DQTV được huấn luyện các nội dung về giáo dục chính trị gồm: nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình

mới; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá các mạng Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ... Huấn luyện quân sự gồm: bắn súng trường CKC, ném lựu đạn, gói buộc lựu đạn, công sự nguy trang, chiến thuật các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu, chiến thuật DQTV, điều lệnh đội ngũ...

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả huấn luyện, Ban CHQS

huyện và các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ tài liệu, giáo án, mô hình học cụ; duy trì huấn luyện nghiêm túc, tập trung quân số theo kế hoạch; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn...

Thông qua huấn luyện giúp lực lượng DQTV nắm vững nhất nâng cao nhận thức chính trị, thuần thực kỹ chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ; có kiến thức về công tác dân vận, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

**THANH THỦY**



Lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất huyện Hưng Hà thực hiện các nội dung huấn luyện.